

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	ส่งถึง
1	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)	อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2	สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (สป.กต.)	ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
3	สำนักงบประมาณ	ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
4	สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)	ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)	เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
6	กรมทางหลวง	อธิบดีกรมทางหลวง
7	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.พณ.)	ปลัดกระทรวงพาณิชย์
9	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)	ผู้บังคับการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
10	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
11	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
12	กรมบังคับคดี	อธิบดีกรมบังคับคดี
13	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)	ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
14	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)	เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
15	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)	ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16	สำนักราชเลขาธิการ	ราชเลขาธิการสำนักราชเลขาธิการ
17	กรมอนามัย	อธิบดีกรมอนามัย
18	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)	เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร
19	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)	ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
21	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
22	กรมหม่อนไหม	อธิบดีกรมหม่อนไหม
23	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
24	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
25	กรมปศุสัตว์	อธิบดีกรมปศุสัตว์

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	ส่งถึง
26	กองบัญชาการกองทัพบก	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
27	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
28	สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน (สป. พลังงาน)	ปลัดกระทรวงพลังงาน
29	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.)	เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
30	สำนักงานกิจการยุติธรรม	ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
31	กองบัญชาการกองทัพไทย	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางทหาร
32	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
33	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
34	กรมธนารักษ์	อธิบดีกรมธนารักษ์
35	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
36	กรมการปกครอง	อธิบดีกรมการปกครอง
37	กรมศิลปากร	อธิบดีกรมศิลปากร
38	สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
39	กรมการขนส่งทางบก	อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
40	กรมส่งเสริมสหกรณ์	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
41	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
42	กรมการพัฒนาชุมชน	อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
43	กรมการค้าภายใน	อธิบดีกรมการค้าภายใน
44	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
45	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ปลัดกระทรวงยุติธรรม
46	กรมการค้าต่างประเทศ	อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
47	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
48	กรมสรรพากร	อธิบดีกรมสรรพากร
49	กรมควบคุมโรค	อธิบดีกรมควบคุมโรค
50	สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
51	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ